



บุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น

ชื่อ	นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์
สังกัด	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
อายุ	49 ปี
อายุราชการ	28 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การศึกษา

ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ

ผลงานด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการนำระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาได้รับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาการให้ทุนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีจำนวนผู้ยื่นขอทุนมากกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรและมีกระบวนการในการพิจารณาทุนที่เข้มงวด โดยได้รับทุนสนับสนุนทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2567 และมีการนำผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในโครงการอบรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลงานที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีระดับส่วนงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการให้แนวคิด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นต้นแบบที่ดีและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้สูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ชำนาญการ จำนวน 5 คน รวมทั้งมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม พัฒนาระบบสารสนเทศของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้มีความปลอดภัยทันสมัย ทำให้การปฏิบัติงานและการให้บริการด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KMUTNB
INVENTION TO INNOVATION

Reinventing
ReinvenThink
Towards Sustainability

©2024